

## สรุปข่าวใน และต่างประเทศ

### สหรัฐ

**สหรัฐคว่ำบาตรบ.จีน-UAE หลังช่วยอิหร่านส่งออกปิโตรเลียม** หวังฟื้นตินิวเคลียร์ กระทรวงการคลังสหรัฐเปิดเผยว่าได้ออกมาตราการคว่ำบาตรบริษัท 2 แห่งที่ตั้งอยู่ในฮ่องกง, 3 แห่งในอิหร่าน และ 4 แห่งในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ตลอดจนนายจิ้งเฟิง เกา ชาวจีน และนายไมฮัมเหม็ด ซาฮีด รุกนูดดิน โบร์ ชาวอินเดียที่มีส่วนช่วยอิหร่านในการส่งออกปิโตรเคมีภัณฑ์ โดยมีเป้าหมายเพื่อกดดันให้อิหร่านหรือพันธมิตรตกลงนิวเคลียร์ปี 2558 อีกครั้ง "สหรัฐแสวงหาแนวทางการทูตที่มีความหมาย เพื่อให้ต่างฝ่ายต่างบรรลุผลตอบแทนที่เป็นไปตามข้อตกลงแผนปฏิบัติการร่วมที่สมบูรณ์แบบในระยะยาว หากไม่มีข้อตกลง เราจะต้องยังคงเดินหน้าใช้อำนาจในการคว่ำบาตรต่อไปเพื่อจำกัดการส่งออกปิโตรเลียม, ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และปิโตรเคมีภัณฑ์จากอิหร่าน" นายไบรอัน เนลสัน ปลัดกระทรวงการคลังฝ่ายข่าวกรองด้านการก่อการร้ายและการเงินระบุในแถลงการณ์โดยกล่าวถึงข้อตกลงนิวเคลียร์ปี 2558 (อินโฟเควสท์)

**"ไบเดน" ปลอบใจชาวอเมริกัน เชื้อมั่นสหรัฐเล็งภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้** ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวเอพีว่า เศรษฐกิจสหรัฐจะสามารถหลีกเลี่ยงภาวะถดถอยได้ และเชื่อมั่นว่าสหรัฐจะสามารถเอาชนะปัญหาเงินเฟ้อได้ ปธน.ไบเดนกล่าวกับผู้สื่อข่าวของเอพีที่ทำเนียบขาวเมื่อวันพฤหัสบดี (16 มิ.ย.) ว่า ชาวอเมริกันกำลังรู้สึกท้อแท้หลังจากที่ต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และความผันผวนทางเศรษฐกิจเป็นเวลานานถึง 2 ปี และขณะนี้ก็ต้องเผชิญกับราคาน้ำมันเบนซินที่พุ่งขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของภาคครัวเรือน อย่างไรก็ตาม เขาย้ำว่า เศรษฐกิจสหรัฐจะสามารถหลีกเลี่ยงภาวะถดถอยได้ และเขาคาดหวังว่าสิ่งนี้จะทำให้ชาวอเมริกันมีความเชื่อมั่นมากขึ้น (อินโฟเควสท์)

**สหรัฐจ่อเปิดตัวโครงการโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกในการประชุม G7 รับมือแผน BRI ของจีน** นายเจค ชัลลิแวน ที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐเปิดเผยว่า สหรัฐจะเปิดตัวความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกในการ

ประชุมกลุ่ม G7 ที่เยอรมนีในช่วงปลายเดือนนี้ เพื่อเป็นทางเลือกในการรับมือกับโครงการ "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" (BRI) ของจีน สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ในการประชุมกลุ่ม G7 ที่อังกฤษเมื่อเดือนมิ.ย.ที่แล้ว ซึ่งสหรัฐ อังกฤษ แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี ญี่ปุ่น รวมถึงสหภาพยุโรป (EU) เห็นพ้องที่จะเปิดตัวโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานสำหรับประเทศกำลังพัฒนา และในขณะนี้ นายชัลลิแวนกำลังเปิดตัวโครงการดังกล่าวอย่างเป็นทางการ (อินโฟเควสท์)

**สหรัฐจี้สายการบินเร่งแก้ปัญหา เลี่ยงชำระอัยการเที่ยวบินถูกยกเลิก-ล่าช้าช่วงวันหยุด** นายพีท บูติเจจ รัฐมนตรีคมนาคมสหรัฐเรียกร้องให้สายการบินต่าง ๆ วางมาตรการเพื่อสร้างความมั่นใจว่า จะสามารถให้บริการเที่ยวบินได้ตามกำหนดการในช่วงฤดูร้อนนี้ หลังมีการยกเลิกเที่ยวบินและเกิดความล่าช้าเพิ่มมากขึ้นในปีที่ผ่านมา สำนักข่าวซีเอ็นบีซีรายงานโดยอ้างแหล่งข่าววงในระบุว่า รมว.คมนาคมสหรัฐได้สอบถามสายการบินต่าง ๆ ว่า มีแผนป้องกันไม่ให้เกิดเหตุขัดข้องในการให้บริการในช่วงสัปดาห์วันหยุดในวันที่ 4 ก.ค. นี้ รวมถึงวันหยุดอื่น ๆ ในฤดูร้อนนี้อย่างไร เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ชำระเหมือนในวัน Memorial Day (อินโฟเควสท์)

**"พาวเวล" ยันเฟดมุ่งมั่นสกัดเงินเฟ้อช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อดอลลาร์** นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวว่า เฟดมีความมุ่งมั่นที่จะสกัดเงินเฟ้อ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับระบบการเงินระหว่างประเทศ "ความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าของเฟดในการรักษาเสถียรภาพราคาได้ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ดอลลาร์ในฐานะตัวกลางที่เก็บรักษามูลค่า ซึ่งการไปถึงจุดนั้น ผมและกรรมการเฟดได้ฟังความสนใจไปยังเป้าหมายในการควบคุมเงินเฟ้อให้กลับสู่เป้าหมาย 2% ของเฟด" นายพาวเวลกล่าวในงานสัมมนาซึ่งเฟดจัดขึ้นในหัวข้อ "บทบาทในระดับโลกของสกุลเงินดอลลาร์" (อินโฟเควสท์)

**เฟดส่งสัญญาณ 'ทุ่มสุดตัว' ในความพยายามต่อสู้เงินเฟ้อ** ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณในวันนี้ว่า เฟดจะไม่ปล่อยให้สิ่งใดก็ตามมาขัดขวางความพยายามของเฟด

ในการต่อสู้กับเงินเฟ้อ "คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) มีความมุ่งมั่น 'อย่างไม่มีเงื่อนไข' ในการรักษาเสถียรภาพของราคา ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต่อการรักษาตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง" เฟดระบุในรายงานนโยบายการเงินรอบครึ่งปีต่อสภาของเกรส (อินโฟเคสต์)

**จับตา "พาวเวล" เตรียมกล่าวแถลงการณ์รอบครึ่งปีต่อสภาของเกรสสัปดาห์หน้า** นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เตรียมกล่าวแถลงการณ์รอบครึ่งปีว่าด้วยนโยบายการเงินและภาวะเศรษฐกิจสหรัฐต่อสภาของเกรสในสัปดาห์หน้า ทั้งนี้ นายพาวเวลกล่าวถ้อยแถลงต่อคณะกรรมการการธนาคารประจำวุฒิสภาในวันพุธที่ 22 มิถุนายน ก่อนที่จะกล่าวต่อคณะกรรมการบริการการเงินประจำสภาผู้แทนราษฎรในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน (อินโฟเคสต์)

**เฟดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนพ.ค.** ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) รายงานในวันนี้ว่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของสหรัฐเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนพ.ค. หลังจากพุ่งขึ้น 1.4% ในเดือนเม.ย. ทั้งนี้ ตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวม เป็นการวัดการปรับตัวของภาคโรงงาน, เหมืองแร่ และสาธารณูปโภค (อินโฟเคสต์)

**Conference Board เผยดัชนีชี้นำเศรษฐกิจปรับตัวลง 0.4% ในเดือนพ.ค.** Conference Board เปิดเผยว่า ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจ Leading Economic Index (LEI) ปรับตัวลง 0.4% ในเดือนพ.ค. สอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ หลังจากปรับตัวลง 0.4% เช่นกันในเดือนเม.ย. ทั้งนี้ ดัชนี LEI ถือเป็นสิ่งบ่งชี้ภาวะเศรษฐกิจสหรัฐ โดยคำนวณจากตัวเลขเศรษฐกิจ 10 รายการ ซึ่งรวมถึงราคาหุ้น, ค่าสั่งซื้อใหม่ของภาคการผลิต, การอนุญาตสร้างบ้าน, ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน และความเชื่อมั่นผู้บริโภค (อินโฟเคสต์)

**ประธานเฟดมินเนอาโพลิสหนุนขึ้นดอกเบี้ย 0.75% ในเดือนก.ค.** นายนีล แคชแคร์รี ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขามินเนอาโพลิส กล่าวว่า เขาลงมติสนับสนุนให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% ในการประชุมสัปดาห์นี้

และเขาจะสนับสนุนให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.75% ในเดือนหน้า อย่างไรก็ตาม นายแคชแคร์รีเตือนว่าเฟดจะต้องใช้ความระมัดระวังอย่าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วและแรงเกินไป (อินโฟเคสต์)

**ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดลบ 38.29 จุด วิตكدอกเบี้ยขาขึ้นถ่วงเศรษฐกิจถดถอย** ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลดลงในวันศุกร์ (17 มิ.ย.) และร่วงลงรายสัปดาห์คิดเป็นเปอร์เซ็นต์มากที่สุดในรอบหลายเดือนเนื่องจากนักลงทุนวิตกเกี่ยวกับแนวโน้มที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย หลังจากธนาคารกลางทั่วโลกพยายามที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดกั้นเงินเฟ้อ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 29,888.78 จุด ลดลง 38.29 จุด หรือ -0.13%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,674.84 จุด เพิ่มขึ้น 8.07 จุด หรือ +0.22% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 10,798.35 จุด เพิ่มขึ้น 152.25 จุด หรือ +1.43% (อินโฟเคสต์)

**ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลลาร์แข็งค่า หลังธนาคารกลางญี่ปุ่นตรึงนโยบายการเงิน** สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันศุกร์ (17 มิ.ย.) เนื่องจากการที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ลงมติที่จะยังคงดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายเป็นไปนั้น ได้ช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐดีดตัวขึ้นอย่างมาก ดัชนีดอลลาร์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน เพิ่มขึ้น 1.03% แต่ที่ 104.6960 (อินโฟเคสต์)

**ภาวะตลาดน้ำมัน: น้ำมัน WTI ปิดร่วง 8.03 ดอลลาร์** วิตคเศรษฐกิจถดถอยกระทบดีมานด์ สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงในวันศุกร์ (17 มิ.ย.) เนื่องจากนักลงทุนวิตกเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยหลังธนาคารกลางหลายแห่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดกั้นเงินเฟ้อ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมัน ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ค. ร่วงลง 8.03 ดอลลาร์ หรือ 6.83% ปิดที่ 109.56 ดอลลาร์/บาร์เรล และปิดร่วงลง 9.2% ในรอบสัปดาห์นี้ ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนส.ค. ร่วงลง 6.69

ดอลลาร์ หรือ 5.58% ปิดที่ 113.12 ดอลลาร์/บาร์เรล และปิดร่วงลง 7.3% ในรอบสัปดาห์นี้ (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดลบ \$9.3 เหตุดอลลาร์แข็งค่ากดดันราคา** สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลดลงในวันศุกร์ (17 มิ.ย.) เนื่องจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ถ่วงสัญญาทองคำลง โดยดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นลดความน่าดึงดูดของทองคำ ขณะที่ทำให้สัญญาทองคำมีราคาแพงขึ้นและไม่ดึงดูดสำหรับผู้ถือสกุลเงินอื่น ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค. ลดลง 9.3 ดอลลาร์ หรือ 0.5% ปิดที่ 1,840.6 ดอลลาร์/ออนซ์ และสัญญาทองคำปรับตัวลงราว 1.9% ในรอบสัปดาห์นี้ (อินโฟเควสท์)

### ยุโรป

**"เซเลนสกี" ถกผู้นำยุโรปประเด็นยูเครนเข้าร่วม EU-ความขัดแย้งกับรัสเซีย** ประธานาธิบดีโวลอดีเมียร์ เซเลนสกี ผู้นำยูเครนได้พบปะกับผู้นำฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี และโรมาเนียที่กรุงเคียฟ เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวโน้มที่ยูเครนจะเข้าร่วมสหภาพยุโรป (EU) และหารือเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ในระหว่างการพบปะกับประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครงของฝรั่งเศส, นายโอลาฟ โชลซ์ นายกรัฐมนตรีเยอรมนี, นายมาริโอ ดรากี นายกรัฐมนตรีอิตาลี และประธานาธิบดีเคลาส์ โยฮันนิสแห่งโรมาเนีย นั้น ปธน.เซเลนสกีได้บรรยายสรุปกับผู้นำยุโรปเกี่ยวกับสถานการณ์แนวหน้าและความต้องการของกองทัพยูเครนในการต่อสู้กับรัสเซีย (อินโฟเควสท์)

**เศรษฐกิจเสียหน้กขึ้น** กระทรวงกลาโหมของอังกฤษเปิดเผยข้อมูลในวันนี้ (17 มิ.ย.) บ่งชี้ว่า เศรษฐกิจชาวรัสเซียจำนวนมากถึง 15,000 คนพยายามหาทางอพยพออกจากรัสเซีย โดยการอพยพอย่างต่อเนื่องของกลุ่มธุรกิจและอภิสิทธิ์ชนมีแนวโน้มที่จะสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจของรัสเซียมากขึ้นในระยะยาว หลังจากต้องเผชิญกับภาวะสงคราม "การยื่นขอพยายย้ายถิ่นฐานแสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจ

ชาวรัสเซียประมาณ 15,000 รายพยายามอพยพออกจากประเทศ" กระทรวงกลาโหมของอังกฤษระบุ (อินโฟเควสท์)

**เยอรมนีถอนประชาชนประหยัดพลังงาน เหตุรัสเซียลดการส่งออกก๊าซธรรมชาติ** นายโรเบิร์ต ฮาเบก รองนายกรัฐมนตรีเยอรมนีขอความร่วมมือให้ประชาชนช่วยกันประหยัดพลังงาน หลังบริษัทก๊าซพรมของรัสเซียประกาศลดการส่งมอบก๊าซธรรมชาติผ่านท่อส่งก๊าซใต้ทะเลนอร์ด สตรีม 1 ให้กับเยอรมนี โดยเบื้องต้นก๊าซพรมประกาศลดการจัดส่งก๊าซ 40% และวันถัดมาก็ประกาศลดการส่งมอบก๊าซเพิ่มเติมรวมทั้งสิ้นคิดเป็นประมาณ 60% ก๊าซพรมให้เหตุผลเรื่องการลดการส่งมอบก๊าซธรรมชาติให้กับเยอรมนีครั้งนี้ว่าเป็นเพราะปัญหาทางเทคนิค โดยระบุว่ากรณีนี้แค่คาดคะเนว่าบาตรรัสเซียจากประเด็นสงครามในยูเครนได้ขัดขวางบริษัทซีเมนส์ เอนเนอร์จี ซึ่งเป็นพันธมิตรในเยอรมนีจากการส่งมอบอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการซ่อมบำรุงท่อส่งก๊าซ (อินโฟเควสท์)

**ออสเตรเลียเผยเงินเฟ้อพุ่ง 7.7% ในเดือนพ.ค. สูงสุดรอบ 46 ปี** สำนักงานสถิติแห่งอออสเตรเลียรายงานว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภค พุ่งขึ้น 7.7% ในเดือนพ.ค. เมื่อเทียบรายปี ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเม.ย. 2519 เมื่อเทียบรายเดือนดัชนี CPI ปรับตัวขึ้น 0.5% ในเดือนพ.ค. การพุ่งขึ้นของดัชนี CPI ได้รับแรงหนุนจากการดีดตัวขึ้นของราคาอาหารและพลังงาน (อินโฟเควสท์)

**อังกฤษเตรียมเจอระบบรถไฟสะดุดสัปดาห์หน้า เหตุคนงานกว่า 5 หมื่นคนสไตรค์** สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ชาวอังกฤษจะเผชิญกับภาวะชะงักงันของเครือข่ายเดินรถไฟเป็นวงกว้างในสัปดาห์หน้า หลังจากสหภาพแรงงานรถไฟ การเดินเรือ และการขนส่ง (RMT) เปิดเผยในวันนี้ (18 มิ.ย.) ว่า การเจรจาเพื่อหลีกเลี่ยงแผนการประท้วงหยุดงานของคนงานมากกว่า 50,000 คนนั้นประสบความสำเร็จล้มเหลว โดยผู้ประกอบการเดินรถไฟและ RMT ไม่สามารถตกลงกันได้เกี่ยวกับประเด็นการระงับการปรับขึ้นค่าแรง และการปรับลดการจ้างงาน (อินโฟเควสท์)

**รัสเซียระงับส่งก๊าซผ่านท่อส่งเติร์กสตรีมชั่วคราว** ก๊าซพรอม (Gazprom) ยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานของรัสเซีย ประกาศระงับการจัดส่งก๊าซผ่านท่อส่งก๊าซเติร์กสตรีม (Turkish Stream) ทั้งสองสาย ตั้งแต่วันที่ 21-28 มิ.ย. เพื่อดำเนินการบำรุงรักษาตามกำหนดประจำปี โดยได้รับอนุมัติจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดล่วงหน้าแล้ว (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวกเล็กน้อย นลท.ยังวิตกเงินเฟ้อ-ศก.ชะลอตัว** ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันศุกร์ (17 มิ.ย.) แต่ยังคงลดลงเป็นสัปดาห์ที่ 3 ติดต่อกัน เนื่องจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางรายใหญ่ต่าง ๆ ทำให้เกิดความวิตกว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวลงอย่างรุนแรง ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดที่ 403.25 จุด เพิ่มขึ้น 0.37 จุด หรือ +0.09% แต่ปรับตัวลง 4.6% ในรอบสัปดาห์นี้ ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 5,882.65 จุด ลดลง 3.59 จุด หรือ -0.06%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 13,126.26 จุด เพิ่มขึ้น 87.77 จุด หรือ +0.67% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,016.25 จุด ลดลง 28.73 จุด หรือ -0.41% (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซีปิดลบ 28.73 จุด วิตกเศรษฐกิจถดถอยถ่วงตลาด** ตลาดหุ้นลอนดอนปิดลดลงในวันศุกร์ (17 มิ.ย.) และปรับตัวลงเป็นสัปดาห์ที่ 3 ติดต่อกัน ท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว โดยการร่วงลงของหุ้นกลุ่มทรัพยากรถ่วงตลาดลงมากที่สุด ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,016.25 จุด ลดลง 28.73 จุด หรือ -0.41% และปรับตัวลง 4.1% ในรอบสัปดาห์นี้ (อินโฟเควสท์)

**ญี่ปุ่น**

**โตโยต้าจ่อระงับการผลิตในญี่ปุ่นจนถึงต้นเดือนหน้า** เหตุขาดแคลนชิป บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประกาศจะระงับสายการผลิตรถยนต์เพิ่มเติมที่โรงงานในญี่ปุ่นเป็นเวลาถึง 11 วันระหว่างเดือนมิ.ย. ถึงเดือนก.ค. เนื่องจากประสบปัญหาขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ และซัพพลายเออร์รายหนึ่งของโตโยต้าในนครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีนนั้นประสบปัญหาเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โตโยต้า

เปิดเผยว่า จะระงับสายการผลิตทั้งหมด 11 สายที่โรงงาน 7 แห่งตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย. ไปจนถึงวันที่ 8 ก.ค. ซึ่งขณะนี้บริษัทผลิตรถยนต์ได้ประมาณ 750,000 คันทั่วโลกในเดือนมิ.ย. ลดลงจากเป้าหมายการผลิตเดิมที่ตั้งไว้ที่ 800,000 คัน (อินโฟเควสท์)

**แบงก์ชาติญี่ปุ่นคงนโยบายการเงิน เมีนขึ้นดอกเบี้ยตามแบงก์ชาติทั่วโลก** ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) มีมติคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษ (Ultraeasy Monetary Policy) ในการประชุมวันนี้ ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาด โดยการดำเนินนโยบายการเงินของ BOJ ยังคงสวนทางกับธนาคารกลางอื่น ๆ ทั่วโลกที่พากันปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ คณะกรรมการ BOJ มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ -0.1% และคงเป้าหมายอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีไว้ที่ประมาณ 0% (อินโฟเควสท์)

**"คุโรดะ" เดือนเอนทรุดกระทบศก. ญี่ปุ่น-เอกชนวางแผนธุรกิจยาก** นายฮารุฮิโกะ คุโรดะ ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมนโยบายการเงินในวันนี้ โดยนายคุโรดะเตือนว่าเงินเยนที่ทรุดตัวลงกำลังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่น พร้อมทั้งระบุว่าเงินเยนควรจะเคลื่อนไหวอย่างมีเสถียรภาพ และสะท้อนถึงปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจและการเงิน นายคุโรดะกล่าวขำว่า BOJ จำเป็นต้องใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษ (Ultraeasy Monetary Policy) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อที่ระดับ 2% อย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน นอกจากนี้ BOJ จะจับตาความเคลื่อนไหวของตลาดปริวรรตเงินตราอย่างใกล้ชิด (อินโฟเควสท์)

**ท่องเที่ยวญี่ปุ่นยังไม่กระเตื้องหลังเปิดรับทัวร์ต่างชาติ** ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นยังไม่มีแนวโน้มฟื้นตัว โดยแม้ว่าญี่ปุ่นจะกลับมาเปิดพรมแดนอีกครั้งอย่างเป็นทางการ และเปิดรับนักท่องเที่ยวเพิ่มเป็น 20,000 คนต่อวัน แต่บรรยากาศที่สนามบินนานาชาติในกรุงโตเกียวเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. ก็ยังไม่มีภาพของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่คึกคักเหมือนอย่างที่เคย ขณะที่องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (JNTO) ระบุว่า ยัง

ไม่ได้รับข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวแบบกลุ่มทัวร์ในช่วงสัปดาห์นี้ หลังญี่ปุ่นเริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. (อินโฟเควสท์)

**รัฐบาลญี่ปุ่นจัดสรรงบประมาณ 3.6 พันล้านดอลลาร์ หนุนสร้างโรงงานผลิตชิป** นายโคอิชิ ฮากิอุตะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ, การค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นเปิดเผยในวันนี้ (17 มิ.ย.) ว่า รัฐบาลญี่ปุ่นจะจัดสรรงบประมาณ 4.76 แสนล้านเยน (3.6 พันล้านดอลลาร์) ให้กับบริษัทย่อยของบริษัทไต้หวัน เซมิคอนดักเตอร์ เมนูแฟคเจอร์ริง โค (TSMC) เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการเดินทางก่อสร้างโรงงานผลิตชิปที่กำลังก่อสร้างอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่น (อินโฟเควสท์)

**เงินเพื่อญี่ปุ่นเดือนพ.ค. ส่อเค้าพุ่งต่อ คาดยังคงสูงเกินเป้าที่ระดับ 2%** สำนักข่าวรอยเตอร์เปิดเผยผลสำรวจในวันนี้บ่งชี้ว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) พื้นฐานของญี่ปุ่นในเดือนพ.ค. 2565 มีแนวโน้มปรับตัวขึ้น 2.1% จากปีก่อน ซึ่งจะเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกันที่อัตราเงินเฟ้อสูงเกินเป้าหมายที่ระดับ 2% ของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) "แม้ว่าต้นทุนด้านพลังงานชะลอการขยายตัว เนื่องจากรัฐได้เพิ่มเงินอุดหนุนตลอดจนราคาเชื้อเพลิงปรับตัวขึ้นผ่านจุดสูงสุดมาแล้ว แต่ราคาสินค้าประเภทอาหารที่เพิ่มขึ้น มีแนวโน้มจะผลักดันให้ราคาผู้บริโภคพุ่งสูงขึ้นอีก" กลุ่มนักวิเคราะห์จากบริษัทมิซูโฮ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยีส์กล่าว (อินโฟเควสท์)

**รมว.กลาโหมญี่ปุ่นเข้าร่วมประชุมอาเซียนสัปดาห์หน้าที่กัมพูชา ถกประเด็นความมั่นคง** นายโนบุโอะ คิชิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นเปิดเผยในวันนี้ (17 มิ.ย.) ว่า จะเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมของสมาชิกประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) สัปดาห์หน้าที่กัมพูชา ภายใต้ความพยายามในการจับตากรณีจีนเร่งรุกคืบทางทะเลในอาเซียนอย่างใกล้ชิด (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดร่วง 468.20 จุด หนัสนิสหรัฐ-ยุโรปขึ้นตบ. จุดศก.โลก ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า 1 เดือน ตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศที่ร่วงลงเมื่อคืนวานนี้ ท่ามกลาง**

ความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกที่เกิดจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และบรรดาธนาคารกลางในยุโรป สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิเกอิปิดตลาดที่ระดับ 25,963.00 จุด ร่วงลง 468.20 จุด หรือ -1.77% ซึ่งเป็นระดับปิดต่ำที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค. (อินโฟเควสท์)

**จีน**

**จีนเร่งสนับสนุนบริษัทเอกชนขยายธุรกิจและส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชน** คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน (NDRC) ให้คำมั่นว่าจะดำเนินมาตรการที่หลากหลาย เพื่อเร่งพัฒนาบริษัทเอกชนและส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชน นางเมิ่ง เหวย โฆษก NDRC แถลงต่อสื่อมวลชนว่า ทางหน่วยงานจะใช้นโยบายเฉพาะใน 6 ภาคส่วน เช่น การพัฒนาโครงการสำคัญ การอำนวยความสะดวกด้านการเงินสำหรับบริษัทเอกชน และการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลงทุน (อินโฟเควสท์)

**จีนเร่งตรวจโควิดเพิ่มสองเท่า เมิ่นทูตสหรัฐเตือนกระทบลงทุนต่างชาติ** จีนประกาศเพิ่มการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป็นสองเท่าในเมืองใหญ่ โดยมีเป้าหมายที่จะควบคุมการแพร่ระบาด ขณะที่นายนิโคลัส เบิร์นส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศจีนเตือนว่า จีนอาจจะขยายระยะเวลาการใช้นโยบายโควิดเป็นศูนย์ (Zero-Covid) ต่อไปจนถึงปีหน้า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการลงทุนของบริษัทต่างชาติ เทศบาลกรุงปักกิ่งระบุว่า พนักงานในภาคส่วนหลัก ๆ ซึ่งรวมถึงโรงเรียน โรงพยาบาล และซูเปอร์มาร์เก็ต รวมทั้งพนักงานขับรถส่งของและแม้แต่ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้สนามบินที่มีเที่ยวบินขาเข้านั้น จะต้องเข้ารับการตรวจเชื้อโควิด-19 บ่อยขึ้น ขณะที่นครเซี่ยงไฮ้ประกาศแผนการตรวจเชื้อโควิด-19 ให้กับประชาชนทั้งหมดทุก ๆ สัปดาห์จนถึงสิ้นเดือนก.ค. และหากอาคารที่อยู่อาศัยแห่งใดถูกพบว่ามีผู้ติดเชื้อ ก็จะถูกล็อกดาวน์ทันที (อินโฟเควสท์)

**"สี่ จีนผิง" เป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดกลุ่ม BRICS วันที่ 23 มิ.ย.** นางหัว ชุนหยิง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนประกาศว่า ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง จะเป็น

เจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดกลุ่ม BRICS ครั้งที่ 14 ณ กรุงปักกิ่ง ในวันที่ 23 มิ.ย.นี้ นางซุนหยิงระบุว่า การประชุมสุดยอดครั้งนี้จะจัดขึ้นทางออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ "บ่มเพาะความร่วมมือกลุ่ม BRICS ก้าวสู่ยุคใหม่ของการพัฒนาระดับโลก (Foster High-quality BRICS Partnership, Usher in a New Era for Global Development)" โดยปธน.สีจะเป็นเจ้าภาพการประชุมและบรรดาผู้นำของกลุ่ม BRICS, ผู้นำประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนา จะเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ (อินโฟเควสท์)

**จีนเปิดตัวเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่ 3 ท่ามกลางความตึงเครียดกับสหรัฐฯ** จีนเปิดตัวเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่ 3 "ผู้เจี้ยน" ในนครเซี่ยงไฮ้ในวันที่ (17 มิ.ย.) ในขณะที่สถานการณ์ความตึงเครียดด้านความมั่นคงกับสหรัฐฯและได้ทวีความรุนแรงขึ้น สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า เรือลำนี้ตั้งชื่อตามชื่อมณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีน และเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินลำแรกของจีนที่พัฒนาขึ้นภายในประเทศอย่างสมบูรณ์แบบ โดยมาพร้อมระบบติดตั้งอากาศยาน (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดหุ้นจีน เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 31.40 จุด รับความหวังเงินกระตุ้นสก.** ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดบวกในวันนี้ ขานรับความหวังที่ว่ารัฐบาลจีนจะออกมาตรึงการกระตุ้นเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ตลาดยังได้แรงหนุนจากการที่จีนผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งช่วยสกัดปัจจัยลบจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ประกาศขึ้นดอกเบี้ยแรงถึง 0.75% ทั้งนี้ ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดที่ 3,316.79 จุด เพิ่มขึ้น 31.40 จุด หรือ +0.96% (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ยังเสี่ยงปิดบวก 229.57 จุด จากแรงซื้อคืน** ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดบวกในวันนี้ เนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อหุ้นหลังจากตลาดปิดร่วงลงกว่า 400 จุดเมื่อวานนี้ (16 มิ.ย.) โดยการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีได้บดบังความกังวลเกี่ยวกับการที่ธนาคารกลางทั่วโลกพากันปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ ดัชนีฮั่งเส็งปิดที่ 21,075 จุด เพิ่มขึ้น 229.57 จุด หรือ +1.10% (อินโฟเควสท์)

**เอเชีย และอื่นๆ**

**อาร์เจนตินาขึ้นดอกเบี้ยรวดเดียว 3% หวังสกัดเงินเฟ้อ-หนุนปชช.ออมเงินเปโซ** ธนาคารกลางอาร์เจนตินาประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 3% สู่ระดับ 52% จากเดิม 49% ซึ่งเป็นการปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งที่ 6 ในปีนี้ หลังจากอัตราเงินเฟ้อพุ่งขึ้นรุนแรงถึง 29.3% ในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ แถลงการณ์ของธนาคารกลางอาร์เจนตินาระบุว่า แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อในประเทศเริ่มชะลอตัวลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในเดือนมี.ค. แต่ธนาคารกลางยังคงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง เพราะเชื่อว่าเป็นแนวทางที่เหมาะสมที่จะกระตุ้นการออมในรูปสกุลเงินเปโซอาร์เจนตินา (อินโฟเควสท์)

**อิสราเอลจับมือฮ่องกงทดสอบสกุลเงิน CBDC พร้อมประเมินความเสี่ยงไซเบอร์** ธนาคารกลางอิสราเอลและธนาคารกลางฮ่องกงประกาศร่วมมือกันเพื่อทำการทดสอบสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลาง (CBDC) รวมทั้งทดสอบความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ โครงการความร่วมมือดังกล่าวจะเริ่มดำเนินการในไตรมาส 3 ปีนี้ จะดำเนินการกับ CBDC เป็น 2 ขั้นตอน โดยในขั้นตอนแรกธนาคารกลางจะทำการออก CBDC และจากนั้นจะอนุญาตให้สถาบันที่ทำหน้าที่เป็นคนกลางด้านการเงิน เช่น ธนาคารพาณิชย์ ทำการจัดจำหน่าย (อินโฟเควสท์)

**ผู้ว่าแบงก์ชาติอินเดียตั้งเป้าคุมเงินเฟ้อค้อยเป็นค้อยไป ไม่เร่งตามชาติอื่น** นายชัคติคานตา ดาส ผู้ว่าการธนาคารกลางอินเดีย (RBI) ระบุว่า ธนาคารกลางฯ จะเปลี่ยนจากนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษ มาใช้นโยบายคุมเข้มทางการเงินแบบค้อยเป็นค้อยไป หรือซอฟท์แลนด์ดิ้ง (soft landing) โดยไม่ทำให้เศรษฐกิจหยุดชะงัก "เราตั้งเป้าจะทำซอฟท์แลนด์ดิ้ง" นายดาสกล่าวในงานประชุมที่จัดขึ้นโดยเดอะไฟแนนเชียล เอ็กซ์เพรส (The Financial Express) พร้อมเสริมว่า RBI ดำเนินการ โดยพิจารณาถึงความจำเป็นทางเศรษฐกิจของอินเดีย (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ร่วงเป็นวันที่ 6 ทำนิวโลว์กว่า 1 ปี** ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียร่วงลงแตะ

ระดับต่ำสุดในรอบกว่า 1 ปี และปรับตัวลงติดต่อกันเป็นวันที่ 6 ท่ามกลางความกังวลที่ว่าเศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ภาวะถดถอย หลังจากธนาคารกลางหลายแห่งพากันปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ ทั้งนี้ ดัชนี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่ 51,360.42 ลบ 135.37 จุด หรือ 0.26% (อินโฟเควสท์)

**ไทย**

**ก.ล.ต.ปรับปรุงเกณฑ์โฆษณากองทุนรวม-การส่งเสริมการขายหน่วยลงทุน** สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการโฆษณากองทุนรวมและการส่งเสริมการขายหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความยืดหยุ่นในการโฆษณาและส่งเสริมการขายหน่วยลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของการประกอบธุรกิจ โดยยังอยู่บนพื้นฐานของการคุ้มครองผู้ลงทุน และการกำกับดูแลที่เหมาะสม รวมทั้งลดกฎเกณฑ์ที่ซ้ำซ้อน ตามแนวทาง Regulatory Guillotine\* (อินโฟเควสท์)

**คลัง เติบโตทวน GDP ปี 65, ชง ครม.ลดหย่อนภาษีจัดประชุม-สัมมนา-อีเว้นท์** นายพรชัย สิริระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง เตรียมปรับประมาณการเศรษฐกิจไทย (GDP) ในปี 2565 รอบใหม่ในเดือน ก.ค.65 จากปัจจุบันที่คาดการณ์ว่าปีนี้ GDP จะขยายตัวได้ 3.5% โดยการทบทวนจะพิจารณาจากหลายปัจจัย เนื่องจากเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจหลายตัวได้เปลี่ยนแปลงไป เช่น การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ที่ 0.75% ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ 1.50-1.75% ทำให้มีส่วนต่างกับอัตราดอกเบี้ยไทยค่อนข้างมาก อาจส่งผลให้มีเงินทุนไหลออกบ้าง แต่เชื่อว่าจะเป็นเพียงระยะหนึ่ง เมื่อทุกอย่างเข้าที่เรียบร้อย การไหลเข้า-ออกของเงินทุนก็จะเป็นปกติ (อินโฟเควสท์)

**กทพ.เผยค่า Ft งวดก.ย.-ธ.ค.65 อาจปรับขึ้นมากกว่า 40 สต.จากบาทอ่อน-ต้นทุนแพง** นายคมกฤช ตันตระวาณิช เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กทพ.) ในฐานะโฆษก กทพ. กล่าวในการปาฐกถา "ไขข้อข้องใจ...รับมือค่าไฟครึ่งปีหลัง" ว่า แนวโน้มการปรับ

ค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่า Ft) งวดสุดท้ายของปีนี้ (ก.ย.-ธ.ค.65) มีโอกาสปรับสูงขึ้นกว่าประมาณการเดิมที่คาดว่าจะปรับขึ้นราว 40 สต./หน่วย เนื่องจากได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทและสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซเพิ่มสูงขึ้น (อินโฟเควสท์)

**ศบค.ปรับพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศ.-เลิก Thailand Pass-เคลื่อนแรงงานต่างด้าวตามปกติ** นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) แถลงว่า ที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่มีมติให้ผ่อนคลายมาตรการป้องกันควบคุมโรคในประเทศเพิ่มเติม ดังนี้ 1.พื้นที่สถานการณ์ให้ปรับระดับพื้นที่สถานการณ์เป็นระดับเฝ้าระวัง (สีเขียว) ทั้งประเทศ และยกเลิกการกำหนดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว 2.มาตรการการใส่หน้ากากอนามัย ให้ปรับเป็นขอแนะนำว่าควรสวมหน้ากาก และให้สวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่ออยู่ในที่แออัด สถานที่ปิด หรือมีการอยู่ใกล้ชิดกับคนจำนวนมาก 3.การบริโภคสุราหรือแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร ให้เปิดบริการได้ตามปกติโดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค รวมทั้งกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 4. สถานประกอบการประเภทสถานบันเทิง ฯลฯ เปิดให้บริการและให้ผู้ใช้บริการดื่มแอลกอฮอล์ได้ โดยเปิดให้บริการตามกฎหมายเดิม กำหนด 5.การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว ผ่อนคลายให้การดำเนินการเป็นไปตามปกติ 6.การคัดกรองอุณหภูมิ ไม่มี ความจำเป็นต้องคัดกรองอุณหภูมิในอาคารสถานที่ (อาจให้มีการคัดกรองอุณหภูมิในสถานที่เสี่ยงหรือพื้นที่ระบาด) 7. การเว้นระยะห่าง แนะนำให้มีการเว้นระยะห่างตามความเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่โรค 8.มาตรการรวมกลุ่ม ให้ตรวจคัดกรอง ATK กรณีเป็นผู้ป่วยสงสัยที่มีอาการทางเดินหายใจ หากมีการรวมกลุ่มมากกว่า 2,000 คน ขอให้แจ้งทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร (กทม.) เพื่อเฝ้าระวังการระบาด นอกจากนั้น ยังให้ยกเว้นการลงทะเบียน Thailand Pass ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าประเทศตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.65 พร้อมทั้งยกเลิกข้อกำหนดเงินประกันการเดินทางสำหรับชาวต่างชาติ แต่จะแนะนำให้มีการซื้อประกันแทน (อินโฟเควสท์)

**สุพัฒนพงษ์ ยอมรับเจรจาโรงกลั่นนำส่งกำไรยังไม่ได้**  
**ข้อยุติ เล็งหาช่องทางตามกม.** นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พลังงาน กล่าวถึงการขอความร่วมมือของกลุ่มโรงกลั่นน้ำมันให้นำส่งกำไรค่าการกลั่นน้ำมันเพื่อช่วยบรรเทาภาระกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และลดราคาขายปลีกน้ำมัน โดยยอมรับว่าการเจรจายังไม่ได้ข้อยุติ โดยได้เริ่มทยอยพูดคุยไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบทุกราย ส่วนตัวเลขที่ออกมาว่าจะได้เงินเข้ามาที่ภาครัฐราว 2 หมื่นล้านบาทนั้นเป็นการประเมินจากกระทรวงพลังงานเท่านั้น (อินโฟเควสท์)

**แบงก์ชาติไม่เรียกประชุม กนง.นัดพิเศษ** ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานว่า ยังไม่มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) นัดพิเศษ ภายหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.75% ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ 1.50-1.75% ทั้งนี้ ตารางการประชุม กนง. ที่ถูกกำหนดเอาไว้ล่วงหน้าที 6 ครั้งต่อปี ยังเพียงพอและมีความเหมาะสมสำหรับการได้มาซึ่งข้อมูลใหม่ๆ เพื่อพิจารณาการนโยบายการเงิน (อินโฟเควสท์)

**รมว.พาณิชย์ เดินหน้าเปิดเจรจาไทย-เอฟต้า(EFTA)**  
**ขยายตลาดส่งออกใหม่** น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ผ่านมามีมติเห็นชอบให้นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เป็นผู้แทนประเทศไทย เดินทางไปลงนามเปิดการเจรจา เอฟทีเอระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศสมาชิกสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA) ที่ประกอบด้วย ประเทศสวีเดน นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์และลิกเตนสไตน์ หลังจากประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ได้ใช้เวลาในการสร้างความสัมพันธ์และเจรจามาอย่างยาวนาน ทั้งนี้เพื่อหวังให้ประเทศไทยสามารถเปิดตลาดการค้ากับกลุ่มประเทศยุโรปได้มากขึ้นในอนาคต รวมทั้งเพื่อสนองนโยบายการเปิดตลาดใหม่ของกระทรวงพาณิชย์ หลังจากการประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนการส่งออกนำเงินเข้าประเทศถึง 8.5 ล้านล้านบาท ขยายตัว 17.1% ในปี 64 ที่ผ่านมา (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดลบ 1.71 จุด** **แกว่งผันผวนกังวล**  
**ดีงสภาพคล่องกลับ-รอนำส่งค่าการกลั่นชัดเจน** SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,559.39 จุด ลดลง 1.71 จุด (-0.11%) มูลค่าการซื้อขาย 101,339.12 ล้านบาท นักวิเคราะห์ชี้เผยตลาดหุ้นไทยวันนี้แกว่งตัวผันผวน จากความเสี่ยงการดีงสภาพคล่องกลับออกจากระบบ และรอความชัดเจนการขอความร่วมมือกลุ่มโรงกลั่นน้ำมันให้นำส่งกำไรค่าการกลั่นเพื่อช่วยลดภาระภาครัฐ แนวโน้มสัปดาห์หน้าคาดตลาดฯ ยังแกว่งไซด์เวย์ให้กรอบแนวรับ 1,500-1,530 จุด และแนวต้าน 1,580-1,590 จุด (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม**  
**30,058 ล้านบาท** สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 30,058 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 4,604 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในประเทศ ซื้อสุทธิ 698 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 5,457 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 2.6% ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน -0.03% (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 35.27** **อ่อนค่าต่อเนื่องตาม**  
**เยน จับตาตัวเลขเศรษฐกิจ-ทิศทางบอนด์ยีลด์สหรัฐ** นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนี้อยู่ที่ระดับ 35.27 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าจากช่วงเช้าที่เปิดตลาดที่ระดับ 35.08 บาท/ดอลลาร์ ระหว่างวันเงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบ 35.06-35.28 บาท/ดอลลาร์ โดยเงินบาทยังคงอ่อนค่าในรอบ 5 ปี (ตั้งแต่เดือนมี.ค. 60) เงินบาทเย็นนี้อ่อนค่าเช่นเดียวกับสกุลเงินในภูมิภาค โดยวันนี้มีนักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิในตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ (Bond Yield) และมีไหลซื้อขายทั่วไป (ซื้อดอลลาร์-ขายบาท) "หลังจากที่วันนี้ ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ไม่เปลี่ยนแปลงนโยบายการเงิน ทำให้เงินเยนกลับมาอ่อนค่ารวดเร็วมาก" นักบริหารเงิน ระบุ นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทวันจันทร์ไว้ที่ 35.10 - 35.35 บาท/ดอลลาร์ สำหรับปัจจัยที่ต้องติดตามคือนี คือ การผลิต



ภาคอุตสาหกรรมเดือนพ.ค. ของสหรัฐฯ นอกจากนี้ในช่วงนี้  
ยังต้องติดตามทิศทางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ  
และหุ้นสหรัฐฯ ด้วย (อินโฟเควสท์)

### ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- ธนาคารกลางจีนกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ LPR จีน
- ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนพ.ค. เยอรมนี

ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

Friday 17					As of 20-Jun-22						
	Release	Actual	Cons.	Prior	17-Jun-22	Chg	%Chg.				
<b>US</b> Industrial Production MoM	May	0.20%	0.40%	1.10%	SET	1,559.39	-1.71	-0.11%			
Capacity Utilization	May	79.00%	79.20%	79.00%	SET50	945.05	+0.15	+0.02%			
Manufacturing (SIC) Production	May	-0.10%	0.30%	0.80%	SET100	2,149.66	-0.91	-0.04%			
<b>EC</b> CPI YoY	May F	8.10%	8.10%	7.40%	MAI	602.59	+2.61	+0.44%			
CPI MoM	May F	0.80%	0.80%	0.80%	Institution Net Position	-1,937.28					
CPI Core YoY	May F	3.80%	3.80%	3.80%	Proprietary Net Position	1,011.11					
<b>JN</b> BOJ Policy Balance Rate	Jun-17	-0.10%	--	-0.10%	Foreign Net Position	-1,611.43					
BOJ 10-Yr Yield Target	Jun-17	0%	--	0.00%	Individual Net Position	2,537.59					
					Total Trading Value	101,339.13					
Monday 20					Major Indices 17-Jun-22						
	Release	Actual	Cons.	Prior		Chg	%Chg.				
<b>EC</b> Construction Output MoM	Apr	--	--	0.00%	Dow Jones	29,888.78	-38.29	-0.13%			
Construction Output YoY	Apr	--	--	3.30%	S&P 500	3,674.84	+8.07	+0.22%			
<b>CN</b> 1-Year Loan Prime Rate	Jun-20	--	3.70%	3.70%	Nasdaq	10,798.35	+152.25	+1.43%			
5-Year Loan Prime Rate	Jun-20	--	4.45%	4.45%	STOXX Europe 50	3,438.46	+10.55	+0.31%			
					FTSE 100	7,016.25	-28.73	-0.41%			
Tuesday 21					Crude Commodities 17-Jun-22						
	Release	Actual	Cons.	Prior		Chg	%Chg.				
<b>US</b> Existing Home Sales	May	--	5.43m	5.61m	DAX	13,126.26	+87.77	+0.67%			
Existing Home Sales MoM	May	--	-3.30%	-2.40%	Nikkei 225	25,963.00	-468.20	-1.77%			
<b>EC</b> ECB Current Account SA	Apr	--	--	-1.6b	Shanghai Composite	3,316.79	+31.40	+0.96%			
					Hang Seng	21,075.00	+229.57	+1.10%			
					KOSPI	2,440.93	-10.48	-0.43%			
Wednesday 22					Exchange Rate 17-Jun-22						
	Release	Actual	Cons.	Prior		17-Jun-22	16-Jun-22	%Chg.			
<b>US</b> MBA Mortgage Applications	Jun-17	--	--	6.60%	WTI (\$/b)	107.99	-7.26	-6.30%			
<b>EC</b> Consumer Confidence	Jun P	--	--	-21.1	Dubai (\$/b)	112.72	-2.63	-2.28%			
<b>JN</b> Machine Tool Orders YoY	May F	--	--	23.70%	Brent (\$/b)	113.12	-6.69	-5.58%			
Customs Exports YoY	May	--	--	9.90%	NYMEX (\$/b)	109.56	-8.03	-6.83%			
Customs Imports YoY	May	--	--	21.50%	COMEX Gold	1,835.60	-10.10	-0.55%			
Customs Trade Balance	May	--	--	-\$1908m	Batic Dry Index	2,578.00	+116.00	+4.71%			
Thursday 23					Thai Bond Market 17-Jun-22						
	Release	Actual	Cons.	Prior		17-Jun-22	16-Jun-22	%Chg.			
<b>US</b> Current Account Balance	1Q	--	--	-\$217.9b	Total Return Index	288.60	288.35	+0.09%			
Initial Jobless Claims	Jun-18	--	--	--	Outright/ Cash Trading	30,058.31	44,036.07	-31.74%			
Continuing Claims	Jun-11	--	--	--	Bond Yield	1M	3M	6M	1Y	2Y	3Y
S&P Global US Manufacturing PMI	Jun P	--	--	57	17-Jun-22	0.497	0.622	0.740	1.090	1.754	2.146
S&P Global US Services PMI	Jun P	--	--	53.4	Change (bps)	+0.37	+0.75	+0.98	-0.15	-1.71	+0.30
S&P Global US Composite PMI	Jun P	--	--	53.6	5Y	2.599	2.836	3.049	3.613	3.781	4.417
<b>EC</b> S&P Global Eurozone Manufacturing PMI	Jun P	--	--	54.6	7Y	-2.94	-3.74	-4.11	-2.89	-6.20	-0.10
S&P Global Eurozone Services PMI	Jun P	--	--	56.1	10Y						
S&P Global Eurozone Composite PMI	Jun P	--	--	54.8	15Y						
<b>JN</b> Jibun Bank Japan PMI Services	Jun P	--	--	52.6	20Y						
Jibun Bank Japan PMI Composite	Jun P	--	--	52.3	30Y						
Jibun Bank Japan PMI Mfg	Jun P	--	--	53.3							
Nationwide Dept Sales YoY	May	--	--	19.00%							
Friday 24					US Bond Market						
	Release	Actual	Cons.	Prior	Bond Yield	3M	2Y	3Y	5Y	10Y	30Y
<b>US</b> New Home Sales	May	--	630k	591k	17-Jun-22	1.56	3.18	3.35	3.34	3.23	3.28
New Home Sales MoM	May	--	6.60%	-16.60%	Change (bps)	+7.38	+8.52	+6.84	+5.75	+3.04	+3.21
<b>JN</b> Natl CPI YoY	May	--	--	2.50%							
Natl CPI Ex Fresh Food YoY	May	--	--	2.10%							
Natl CPI Ex Fresh Food, Energy YoY	May	--	--	0.80%							
PPI Services YoY	May	--	--	1.70%							
<b>CN</b> BoP Current Account Balance	1Q F	--	--	-\$89.5b							